

Quy định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ Sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến vào đời sống
Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành, trong đó quy định các thủ tục công nhận sáng kiến cũng như nghĩa vụ trò thủ lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến vào đời sống.

Các thủ tục, tác giả sáng kiến có thể yêu cầu công nhận sáng kiến tại các cấp sau: 1- Tại cấp xã là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; 2- Tại cấp xã được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, với điều kiện chủ đầu tư tạo ra sáng kiến thuộc công nhận sáng kiến và không có thỏa thuận khác với tác giả sáng kiến; 3- Tại cấp xã được tác giả sáng kiến chuyển giao sáng kiến theo thỏa thuận giữa hai bên, trong trường hợp tác giả sáng kiến đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

Điều kiện ghi pháp đã được áp dụng, thời hạn thực hiện quy định yêu cầu công nhận sáng kiến là 1 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng vào đời sống.

Việc xét công nhận sáng kiến được thực hiện trong thời gian 3 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến hoặc từ ngày hoàn thành việc áp dụng vào đời sống, nếu sáng kiến được áp dụng vào đời sống sau khi được chấp nhận.

Trò thủ lao cho tác giả sáng kiến

Trường hợp khi kết thúc 4 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, nếu chủ đầu tư tạo ra sáng kiến áp dụng sáng kiến hoặc chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng thì có nghĩa vụ trò thủ lao cho tác giả sáng kiến và người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến vào đời sống theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định trong trường hợp các bên không có thỏa thuận.

Trường hợp chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là tổ chức kinh tế hoặc là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến có thỏa thuận thì việc trò thủ lao cho tác giả sáng kiến được thực hiện theo quy định sau:

- Trò thủ lao trả hàng năm trong 3 năm đầu tiên áp dụng sáng kiến, trả trong thời hạn 1 tháng tính từ ngày kết thúc mỗi năm áp dụng, với mức tối thiểu 7% tiền làm lợi thu được do áp dụng sáng kiến của mỗi năm, trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến thì trả với mức tối thiểu 5 lần mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước tại thời điểm trả trò thủ lao.

- Trò thủ lao trả trong 3 năm kể từ ngày sáng kiến được công nhận, cho mỗi lần chuyển giao sáng kiến cho tổ chức, cá nhân khác áp dụng, trả trong thời hạn 1 tháng tính từ ngày nhận thanh toán của mỗi lần chuyển giao, với mức tối thiểu 15% giá chuyển giao.

Trường hợp chủ đầu tư sáng tạo ra sáng kiến không phải là tổ chức kinh tế và không phải là đơn vị sự nghiệp có thu và hạch toán độc lập, nếu giữa tác giả sáng kiến và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận thì việc trò thủ lao cho tác giả sáng kiến được thực hiện như trường hợp không tính được tiền làm lợi do áp dụng sáng kiến theo quy định.

Nghĩa vụ trò thủ lao cho người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến vào đời sống được thực hiện cùng lúc với mức lương trả trò thủ lao cho tác giả sáng kiến, với mức tối thiểu 20% mức trò thủ lao cho tác giả sáng kiến nếu giữa người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến vào đời sống và chủ đầu tư tạo ra sáng kiến không có thỏa thuận khác.

Theo <http://baodientu.chinhphu.vn>

